



ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งวดที่ ๑

\*\*\*\*\*

ด้วยได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๗ ก เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๐ และข้อ ๓๓ ของระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ จึงประกาศแจ้งรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือ หรือทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งวดที่ ๑ ภายใต้กรอบวงเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองพันหกร้อยล้านบาทถ้วน) ตั้งแต่วันลงนามประกาศ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีกรอบนโยบายการให้ทุนสนับสนุน จำนวน ๖ ด้าน ดังนี้

๑) การพัฒนาความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security) เพื่อส่งเสริม ทำความเข้าใจ และพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการป้องกันและการแก้ไขภัยคุกคามทางโลกดิจิทัล

๒) โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ สามารถรองรับการเติบโตทางดิจิทัลทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลต้นทุนต่ำ และสามารถตอบสนองการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง

๓) การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) เพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ให้เข้าสู่โลกดิจิทัล สนับสนุนให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างสะดวก ง่าย รวดเร็ว เสริมสร้างการกระจายรายได้ และช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

๔) การพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (Digital Manpower) เพื่อเสริมสร้างบุคลากรดิจิทัล ให้รองรับการเติบโตตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๕) การต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Application) เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล นำไปใช้ประโยชน์และการต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีศักยภาพ ช่วยการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลในทุก ๆ ภาคส่วน เช่น ภาคธุรกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข การท่องเที่ยว การบริการทางสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และการกระจายรายได้สู่ชุมชน

๖) การพัฒนาตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ (Digital Plus) จะต้องเป็นโครงการกิจกรรม หรือการวิจัยและพัฒนา ที่มีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลมอบหมาย นอกเหนือจากกรอบนโยบายข้ออื่นๆ

/ผู้สนใจ...

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกำหนด พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ จำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอรับทุนส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ที่เว็บไซต์ [defund.onde.go.th](http://defund.onde.go.th) ทั้งนี้ สามารถยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ภายในระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ตามที่อยู่ ดังนี้

เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
(กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  
๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๗ อาคารรัฐประศาสนภักดี  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๒ ๑๔๒ ๗๕๗๓ หรือทางอีเมล [defund@onde.go.th](mailto:defund@onde.go.th) โดยระบุชื่อเรื่อง [สอบถามรายละเอียดการขอทุน]

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม ๒๕๖๒

พลอากาศเอก



(ประจัน จันทอง)

ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม